



ปีที่ 40 ฉบับที่ 130 วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

งดการเรียนการสอน นศ.ภาคปกติ 16 ธันวาคม /นศ.ภาคพิเศษ 18 ธันวาคมนี้

มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ จัดสอบธรรมศึกษาในโครงการ “อุดมศึกษาทั่วไทย ร่วมใจสอบธรรมศึกษา” ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีนักศึกษาเข้าร่วมธรรมศึกษาชั้นตรี – เอก จำนวน 1,437 คน

เพื่อให้การสอบธรรมศึกษาเฉลิมพระเกียรติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดหยุดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2554 ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2554 โดยจะสอนชดเชย ดังนี้

ตารางเรียนภาคเช้าวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2554 เลื่อนไปเป็นวันพุธที่ 4 มกราคม 2555 ภาคบ่าย

ตารางเรียนภาคบ่ายวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2554 เลื่อนไปเป็นวันพุธที่ 11 มกราคม 2555 ภาคบ่าย

ส่วนวันที่ 18 ธันวาคม 2554 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ประสานกับมหาวิทยาลัยเพื่อขอให้สถานที่และสนับสนุนบุคลากรในการดำเนินการสอบแข่งขันบุคลากรภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจและการเงิน ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2554 เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย จึงประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2554 และกำหนดให้มีการเรียนการสอนชดเชยสัปดาห์ที่ 16 ซึ่งเป็นสัปดาห์การสอนชดเชย

เลื่อนการอบรมหลักสูตร “พัฒนาคุณภาพนักวิจัยรุ่นใหม่”

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเลื่อนการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่” แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ไปจัดในระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2555 และ ระหว่าง 21-22 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่นี้



สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกษะติดสถานการณ์



ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เรื่อง แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)

ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554

เพื่อให้การตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรและการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ที่เรียนครบโครงสร้างหลักสูตรและจะสำเร็จการศึกษภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงกำหนดแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. คำร้องขอสำเร็จการศึกษา และโครงสร้างหลักสูตร

1.1 เขียนคำร้องขอสำเร็จการศึกษาแบบ โครงสร้างหลักสูตรที่กรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วน

1.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี(ต่อเนื่อง) ทุกคน ให้แนบใบรายงานผลการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าเป็นรายบุคคลด้วย

1.3 กรณี นักศึกษาสำเร็จการศึกษเป็นกลุ่มเรียน ให้แนบบัญชีรายชื่อ และเรียงลำดับเอกสารข้อ 1.1 และ

1.2 ตามรหัสประจำตัวนักศึกษา

1.4 รวบรวมเอกสารคำร้องตามข้อ 1.1 แนบ แบบฟอร์มผลการตรวจสอบ โครงสร้างหลักสูตรและระเบียบการเรียน เสนออาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และคณบดีที่นักศึกษาสังกัดรับรองความถูกต้อง

1.5 นำเอกสารที่ผ่านการดำเนินการตามข้อ 1.4 ส่งงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2554 สำหรับนักศึกษาภาคปกติที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ (เต็มภาคการศึกษา) ให้นำส่งภายในวันก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

1.6 นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษภาคการศึกษาใดแล้ว ติด I หรือ E หรือค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 หรือ ด้วยสาเหตุอื่นใด ทำให้ไม่สำเร็จการศึกษภาคการศึกษานั้น ๆ ต้องส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาใหม่ทุกครั้ง

1.7 งานทะเบียน จะดำเนินการขอสำเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ยื่นคำร้องเท่านั้น

2. คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา

2.1. เขียนคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา (กรณีขอสำเร็จการศึกษา) โดยแนบรูปถ่ายสวมครุยวิทยฐานะ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป เพื่อใช้ติดหลักฐานวุฒิการศึกษา

2.2. รูปถ่ายทุกรูประบุชื่อ – สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษาด้านหลัง (เขียนด้วยปากกาลูกลื่นเท่านั้น) แนบเอกสารตามข้อ 2.1. ด้วยลวดหนึบ กระจายเป็นรายบุคคล

2.3. กรณีสำเร็จการศึกษเป็นกลุ่ม ให้แนบบัญชีรายชื่อ และเรียงลำดับตามรหัสประจำตัวนักศึกษา

2.4. นำเอกสารที่ผ่านการดำเนินการตามข้อ 2.3. ส่งงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 16 มกราคม 2555

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554

***ตามกำหนดวันที่ 23 ธันวาคม 2554 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเลื่อนไปเป็นวันที่ 26 ธันวาคม 2554

"สิ่งดีๆ ที่ UTS"

(ต่อจากฉบับวันที่ 8 ธันวาคม 2554)

สุภาพร สุทิน

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ต่องการนั้น ในบางครั้งต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ เช่น UTS ประกอบด้วย 7 คณะ ได้แก่ 1. Art & Social Science ซึ่งประกอบด้วย 5 ภาควิชา ได้แก่ Humanities, Journalism, Communities, Education, International Studies Business 2. Design, Architecture & Building 3. Engineering & Information Technology 4. Law 5. Nursing, Midwifery & Health 6. Science (including Mathematics)

การบริหารจัดการของ UTS จะจัดศาสตร์ที่ใช้ทรัพยากร เช่น รายวิชาที่ต้องเรียน อุปกรณ์การเรียน ที่เหมือนกันไว้ในคณะเดียวกัน เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการและนักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด การบริหารจัดการของ UTS ประกอบด้วย 7 ส่วน ได้แก่ 1. อธิการบดี (President) 2. รองอธิการบดี (Senior Vice President) ดูแลคณะต่างๆ และงานด้านการวางแผนและคุณภาพ 3. ส่วนที่รับผิดชอบด้านการสอน การเรียนและความเสมอภาคในการได้รับประโยชน์ของนักศึกษา เช่น การเข้าถึงห้องสมุดหรือการบริการต่างๆ ของนักศึกษา (ทุกชาติ ภาษา และวัฒนธรรม) อาจเทียบได้กับสำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4. ส่วนที่รับผิดชอบการวิจัย อาจเทียบได้กับสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5. ส่วนที่รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์และการพัฒนา 6. ส่วนที่รับผิดชอบงานทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจเทียบได้กับฝ่ายการเจ้าหน้าที่และสำนักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 7. ส่วนที่รับผิดชอบทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนของนักศึกษารวมถึงเรื่องการเงิน

การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วย 7 ส่วนงานที่กล่าวมาจะต้องมีโครงสร้างการบริหารที่ดี โปร่งใส และชัดเจน และร่วมกันดำเนินงานในหน้าที่รับผิดชอบของตนตามวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ การสนับสนุนการเรียนและการเรียนรู้ของนักศึกษา

การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องดำเนินงานตามวงจร PDRI ซึ่งประกอบด้วย

1. การวางแผน (Plan) ซึ่งแผนนี้จำเป็นสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย นโยบายของมหาวิทยาลัย การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้อย่างมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุดต่างๆ 2. การดำเนินการตามแผน (Do) 3. การทบทวนแผน (Review) ซึ่งเป็นมาจากกระบวนการประเมินผลการดำเนินงาน (feedback mechanism) ในด้านต่างๆ 4. การปรับปรุงแผน (Improve)

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยดำเนินไปตามแผนกลยุทธ์ต้องมีระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ได้แก่ คณะกรรมการในการดำเนินงานชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารคณะ เป็นต้น โดยใช้การประชุมเป็นระบบหรือกระบวนการที่ผลักดันให้งานบรรลุเป้าหมายได้

(ต่อฉบับหน้า)



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ
พิศจนอักษร อัดसानา นายก้องภพ ปรีชาชาวล

สวัสดีค่ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2554 ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 1 ปีเถาะ เริ่มข่าวแรกแจ้งข่าวด่วนกันก่อน สถาบันวิจัยและพัฒนา มีสายด่วนโทรมาแจ้งว่าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่” ขอเลื่อนการอบรมไปในปีหน้าระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม และวันที่ 21 – 22 มกราคม 2555 ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้

7 วันเต็ม ๆ ที่จะไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ 19 – 26 ธันวาคมนี้ มหาวิทยาลัยดำเนินการย้ายคู่มือสายเคเบิลระบบอินเทอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์บริเวณกลุ่มอาคาร 1, 10, 11 , 13, 30, ตึกดำ และหอสมุดเก่า การปฏิบัติการในครั้งนี้จะส่งผลให้บริเวณอาคารดังกล่าวใช้อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์ไม่ได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

วันพรุ่งนี้ (17 ธันวาคม) จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. สมาชิกหน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หน่วยเลือกตั้งเขต 1 จะอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิค นครศรีธรรมราช โดยสหกรณ์จะจ่ายค่าพาหนะให้สมาชิกท่านละ 1,000 บาท จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้

เลี้ยงปีใหม่ก่อนใครอื่น วันนี้หัวหน้าสถานี คุณสุนันทา อิศวเรศตระกูล ได้ฝากเรียนเชิญผู้จัดรายการทุกท่าน รวมทั้งแฟน ๆ รายการร่วมสังสรรค์เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานีวิทยุเสียงมหาชัย (อาคาร 19)

ส่วนศูนย์ภาษาจัดงานวันคริสมาสต์ในวันนี้เช่นกัน งานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป หากอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาท่านใดสนใจเข้าร่วมงานวันคริสมาสต์ได้ที่ศูนย์ภาษา (อาคาร 19 ชั้น 1)

อาจารย์สายใจ ตระกูลสันติ ฝากประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เชิญชวนส่งบทความ บทวิพากษ์วิจารณ์สังคม สารคดี ที่เกี่ยวกับนครศรีธรรมราชในแง่มุมต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา การศึกษา การท่องเที่ยว ปราชญ์ชาวบ้าน บุคคลสำคัญ (ไม่จำเป็นต้องเป็นบทความทางวิชาการ) อาจารย์ท่านใดที่สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ ruanpuran@hotmail.com หรือ โทรศัพท์สอบถามที่ 0836104203 บทความใดที่กองบรรณาธิการพิจารณาตีพิมพ์จะมีค่าตอบแทนให้ด้วย

องค์การบริหารนักศึกษา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในศิลปวัฒนธรรม เชิญชมหนังตะลุง นื่องปอ ศ.เคล้าน้อย ในคืนวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าอาคารนาฏศิลป์ ซึ่งในการแสดงครั้งนี้อยู่ในโครงการเยาวชนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 9

ปิดท้ายพักเที่ยงคำคมจากอ๊หมิง "สิ่งที่ทำให้เราหมดเรี่ยวหมดแรงนั้น หาใช้ภูมิตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้าไม่ หากแต่เป็นทรายเม็ดเล็กๆ เม็ดหนึ่งในรองเท้าของเราเอง" สวัสดีค่ะ



